



## กิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕”

(World Rabies Day 2012)

ด้วยองค์การเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นการรวมตัวของนักวิชาการหลายสาขาวิชาซึ่งพจนานานาประเทศเพื่อร่วมมือกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้มีข้อตกลงกำหนดวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งครั้งแรกได้จัดขึ้นในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมี ๔๖ ประเทศ ที่ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” ต่อมาที่ประชุมเครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของ หลุยส์ ปาสเตอร์ ที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้กับผู้ที่ถูกสุนัขกัดได้เป็นครั้งแรก

**28 กันยายน 2555**  
**วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก**

เฮ้...พวกเรานัดนัดกัน  
กันหมดทุกตัวแล้วนะ

**ร่วมมือกันทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป**  
**จากประเทศไทย พร้อมใจพาหมาไปฉีดวัคซีน**

สอบถามได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์เขตทั่วประเทศ  
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์  
02 653 4444 ต่อ 4162 หรือ 085-660-9906

ทั้งนี้ ในประเทศไทยได้มีการก่อตั้งองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้าประกอบด้วย คือ กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day” ขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมาซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นในวันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ชั้น ๑ จัตุรัสจามจุรี (จามจุรีสแคว์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวทั้งระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมปศุสัตว์จึงขอความร่วมมือให้แต่ละจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เพื่อให้บริการประชาชนตามความเหมาะสมและประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ต่อไป โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม โดยเน้นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัด โรงเรียน ตลาด แหล่งชุมชนและพื้นที่ที่เคยมีประวัติคนหรือสัตว์ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างใส่ใจ ไม่เลี้ยงแบบปล่อย หรือนำไปทิ้งที่สาธารณะสร้างความเดือดร้อนต่อสังคม รวมถึงไม่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
- รับเลี้ยงสุนัขที่เจ้าของไม่สามารถเลี้ยงได้ ตามโครงการบ้านหมาอยู่ เพื่อลดจำนวนสุนัขจรจัดที่มีสาเหตุจากการนำสุนัขไปปล่อยทิ้งในที่สาธารณะ โดยจัดให้มีหน่วย
- รับสุนัขและประสานกับด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ในการตั้งจุดรับสุนัข รวมทั้งรับบริจาคอาหารสุนัขเพื่อใช้เลี้ยงสุนัขของโครงการฯ
- ประสานขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่



รับผิดชอบของแต่ละอปท. ในกิจกรรมต่างๆ เช่น

๑) ฆ่าตัดทำหมันหรือฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว

๒) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

๓) ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์

**\*\* ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8\*\*\***